

## 4 Thái Bình

## KỶ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 11/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương...

Dự phiên bế mạc tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng

## TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(*Tiếp theo trang 1*)

hình sự được đẩy nhanh và bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào phải đình chỉ vì không phạm tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung được hạn chế. Hiệu lực, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động đổi mới phương

đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội nghe các báo cáo giải trình, tiếp thu, chính lý các dự thảo nghị quyết và dự án luật trình Chủ tịch Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Luật Đầu tư, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự cùng 4 nghị quyết về: Chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn

2021 - 2025; Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp với nhiều nội dung thực sự quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cả giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, với tinh thần trách nhiệm cao trước đất nước, đồng bào và cử tri, trên cơ sở các tờ trình, báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, với gần 1.100 lượt đại biểu phát biểu ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng qua 3 phiên thảo luận và 3 phiên họp toàn thể trực tuyến, các cơ

đảm giải quyết vụ việc đúng pháp luật và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác của ngành, đồng thời thống nhất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành kiểm sát Thái Bình đạt được thời gian qua, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Năm 2022, ngành kiểm sát của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, từ đó chủ động cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy

định của địa phương gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn nữa các nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả, sát đúng với cấp ủy, chính quyền các cấp

lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan trong công tác xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Phát huy vai trò ngành kiểm sát trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là đối với các vụ án, vụ việc phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân

tỉnh chú trọng công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ,

công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải “khep mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tiếp tục nghiêm cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đạt được trong năm 2021, từ đó góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đầu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của

quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có liên quan đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua 1 luật và 4 nghị quyết với sự thống nhất rất cao.

Để các nghị quyết của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, Quốc hội để nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cấp, ngành, cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời luật và các nghị quyết vừa được thông qua. Các vị đại biểu Quốc hội bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri cả nước kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải

thực của địa phương gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn nữa các nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả, sát đúng với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan trong công tác xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Phát huy vai trò ngành kiểm sát trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là đối với các vụ án, vụ việc phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chú trọng công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ,

công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng

cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải “khep mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tiếp tục nghiêm cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đạt được trong năm 2021, từ đó góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đầu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của

quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vụ xuân, đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Với việc tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chúng ta có bài học quý để những kỳ họp bất thường trở thành hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đất ra.

##### THU HIỆN

năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát, trong đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh đồng sức đồng lòng giữ vững môi trường an ninh, an toàn, thông thoáng, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, góp phần quan trọng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, UBND tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng.

kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đồng bộ việc kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, phải có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trị, biết đứng mũi chịu sự mình, trong liêm sí, thực sự công tâm, khách quan, chí công vô tư.

##### ĐẠO QUYỀN

thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Duy trì triển khai bộ chỉ số DDCI theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư thành công trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình tiếp tục vững vàng phát triển, tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước và hằng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội...

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ quà tết tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo; các doanh nghiệp hội viên dự hội nghị đã ủng hộ 15.000 suất quà, tổng trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

##### KHÁC ĐUẦN

### Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022

## GẶP MẶT ĐẠI DIỆN CHỨC SẮC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 11/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh đến các vị chức sắc tôn giáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, trong đó nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, vận làm và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, nỗ lực của các cấp, ngành, công đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết một lòng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong thành tựu chung đó có đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy tốt vai trò, uy tín, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, các quy định phòng, chống dịch; tiếp tục vận động bà con xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương. Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí mong các vị chức sắc tôn giáo cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục chăm lo cho người nghèo, người có công, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch cũng như các quy định khác của địa phương để đón năm mới trong an toàn, vui vẻ. Đồng chí chúc các vị chức sắc tôn giáo cùng toàn thể tín đồ, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đón năm mới an khang, thịnh vượng, an lành, hạnh phúc.

Đại biểu chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng với tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của địa phương. Các vị chức sắc tôn giáo hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào có đạo cùng đồng hành đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, đại diện chức sắc các tôn giáo đã tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà các vị chức sắc tôn giáo.

**KHÁM PHƯƠNG**

## HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 11/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Dự họp có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thái Bình, đến ngày 31/12/2021, số thu tiến sử dụng toán ngân sách cấp tỉnh đạt 3.175 tỷ đồng, tăng 100,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao với số tăng thu tuyệt đối 1.590 tỷ đồng. Để tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo với nhiệm vụ các chủ yếu: chỉ đạo triển khai lập, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm; rà soát, xác định quy hoạch các khu đất để tạo nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất, việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các khu đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền xác định các khu đất tạo nguồn thu để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Trên cơ sở các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và dự toán được giao, ngày từ đầu năm 2022, các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng thu cho ngân sách từ các nguồn thu từ đất.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn về tình hình xây dựng lộ trình kế hoạch đấu giá nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện, thành phố và các khu đất do tỉnh quản lý năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 khẳng định: Việc thành lập Ban Chỉ đạo là rất cần thiết do nhu cầu yêu cầu từ phát triển trong giai đoạn 2022 - 2025 rất lớn, đồng thời yêu cầu nguồn thu từ đất phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; các bước thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án phải được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; giao Sở Tài chính hoàn thiện kế hoạch tạo nguồn thu từ đất năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng quy trình xác định rõ thời gian thực hiện dự án, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 cho sát với nhu cầu phát triển; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động đồng hành cùng các sở, ngành, huyện, thành phố trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án; Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, rà soát, nắm chắc tình hình và thông tin liên quan đến triển khai các dự án. Đối với các huyện, thành phố, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát lại danh mục dự án, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thi công dự án.

**MINH HƯƠNG**

<b>LỜI CẢM ƠN</b>
<b>Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn TháiBinh Seed (10/1/1972 - 10/1/2022)</b>
Ngày 7/1/2022, Tập đoàn TháiBinh Seed đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập với chủ đề “TháiBinh Seed 50 năm - Đồng hành cùng người nông dân mới”. TháiBinh Seed rất vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu, khách quý đến dự, chung vui cùng Tập đoàn. Sự hiện diện, những lời chúc mừng, những lắng hoa tươi thắm của quý vị đã góp phần tạo nên thành công của lễ kỷ niệm, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho TháiBinh Seed tiếp tục phấn đấu và phát triển trong chặng đường sắp tới.
TháiBinh Seed trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý vị!
Trong quá trình tổ chức và đón tiếp, chắc chắn chúng tôi tránh khỏi những sơ suất, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của quý vị.
Kính chúc quý vị năm mới Sức khỏe - Thành công - Thịnh vượng.
<b>Chủ tịch</b> <b>AHLĐ Trần Mạnh Báo</b>

## Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình nộp ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng

Đó là con số được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức chiều ngày 11/1. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh do tác động của dịch Covid-19 và thị trường biến động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, doanh nhân đã nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kết vữa phòng, chống dịch vừa ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động. Đặc biệt, rất nhiều doanh nghiệp đã biến “nguy” thành “cơ”, đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 6.085 tỷ đồng,

bằng 126% so với năm 2020. Có được thành công đó, bên cạnh sự năng động, sáng tạo của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp, liên kết các doanh nghiệp tạo sức mạnh cạnh tranh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp hội viên. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều giải pháp tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp doanh nghiệp vươn mình phát triển.

Không chỉ thành công trong sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động. Năm 2021, các doanh nghiệp

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chê bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG